



SỰ KIỆN

**Tuần lễ sách và Tết Trung Thu
tại MerryStar
(Ngày 09-18/09)**

Kỹ năng Đọc là cánh cửa mở ra cho con thế giới tưởng tượng muôn màu, khuyến khích tư duy phản biện và nuôi dưỡng đam mê học tập. Tuần lễ sách và Tết Trung thu ở MerryStar sẽ là cơ hội để con trải nghiệm và hiểu thêm về vẻ đẹp văn hóa Việt qua những câu chuyện thú vị.

**Ngày hội thể thao
(27/09)**

Vận động thể chất đóng vai trò then chốt để con phát triển khỏe mạnh toàn diện. Những giây phút vui vẻ, hứng khởi cùng nhiều trò chơi hấp dẫn ở Ngày hội thể thao MerryStar sẽ khuyến khích con xây dựng lối sống lành mạnh, khơi gợi hứng thú và giúp con thêm yêu thích vận động.

Kính gửi quý Phụ huynh,

Tháng 9 – tháng của mùa khai trường và Trung thu yêu thương đã về, mang theo không khí háo hức và niềm hân hoan tràn ngập khắp MerryStar; hứa hẹn thật nhiều trải nghiệm học tập mới thú vị cho các con. Xin được trân trọng gửi tới quý Phụ Huynh bản tin tháng 9 để Bố mẹ nắm bắt lịch hoạt động và đồng hành cùng con hiệu quả!



CÁC KỸ NĂNG

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Câu chuyện con yêu: Những câu chuyện kể là cơ hội tuyệt vời để con đắm mình trong thế giới ngôn ngữ diệu kỳ. Các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra: việc đọc cùng con ở bất cứ thời điểm nào đều góp phần đáng kể giúp con phát triển từ vựng lẫn sự hiểu biết. Tháng 9 này, các em bé MerryStar sẽ cùng khám phá những câu chuyện và học cách tự kể một câu chuyện sáng tạo theo cách của riêng mình. Chúng ta sẽ cùng nói về những câu chuyện con yêu thích và con tự tin kể với bạn bè, thầy cô hay chia sẻ cùng bố mẹ.

SỨC KHỎE VÀ DINH DƯỠNG

Dự án “Những món ngon ở trường”: Tháng này, MerryStar mời con tới với một trải nghiệm ẩm thực cực kỳ độc đáo.

Menu các bữa ăn sẽ kết hợp giữa các món con thích và nhiều món mới lạ. Con không chỉ tận hưởng sự phong phú của các hương vị yêu thích, mà còn được trải nghiệm những món ăn và các loại thực phẩm mới.

Mục tiêu của tháng chính là khuyến khích con hình thành thói quen ăn lành mạnh với đa dạng thực phẩm. Đồng thời, con biết cách kể về những món con thích hoặc không thích. Đặc biệt, con có thêm những “chuyến phiêu lưu” vị giác đầy hứng khởi với các món ăn mới mẻ.

Mỗi món ăn đều sẽ được chuẩn bị kỹ càng và đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo chuẩn dinh dưỡng từ MerryStar; kết hợp cân đối giữa nhiều nhóm thực phẩm và chọn lựa từ đa dạng chủng loại. Tất cả nhằm giúp các con ăn ngon miệng và phát triển thông minh, khỏe mạnh!



CỘNG ĐỒNG

Qua những hoạt động trên, MerryStar không chỉ tập trung vào giáo dục đơn thuần mà còn hướng đến nuôi dưỡng đam mê học tập nơi các con và đóng góp giá trị cho cộng đồng.

Bởi vậy, sẽ vô cùng tuyệt vời nếu bố mẹ có thể tham gia cùng các con và MerryStar trong những hoạt động tháng 9 thú vị này!

- **Cùng con tạo nên tuần lễ sách và sự kiện Tết trung thu:** cùng con tham gia những hoạt động thú vị xoay quanh chủ đề sách.
- **Tham gia cùng con ở lớp:** tham gia đọc sách cùng con trong giờ đọc sách ở lớp.
- **Đọc cùng con ở nhà:** bằng bất cứ ngôn ngữ nào, bố mẹ có thể đọc sách cùng con mỗi ngày và làm dày thêm kho sách đọc ở nhà bằng cách mượn sách từ thư viện MerryStar.
- **Hoạt động cùng nhau như một gia đình:** vận động thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển thể chất lẫn tinh thần của con. Bố mẹ có thể cùng con đi bộ, đạp xe, chơi thể thao...
- **Trò chuyện về bữa ăn của con ở trường:** hãy chuyện cùng con về bữa ăn hôm nay ở lớp. Điều này có thể giúp con phát triển thói quen ăn uống lành mạnh và ăn đa dạng thực phẩm hơn.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Giảm thiểu: MerryStar cam kết bảo vệ môi trường bằng nhiều dự án bền vững. Tháng 9, Nhà trường tập trung duy trì trạm tái chế, giảm thiểu dùng túi đựng và các vật dụng bằng nhựa, đồng thời tái sử dụng các món đồ có thể và lan tỏa điều ý nghĩa này đến cộng đồng.

Với mục tiêu này, MerryStar sẽ tổ chức buổi trao đổi sách cho các con và gia đình vào ngày 18/9 (trong tuần lễ sách). Bố mẹ nhớ mang theo những cuốn sách cũ đến trường để trao đổi từ ngày 9/9 đến 11/09 nhé!

GIỮ LIÊN LẠC

- **Cập nhật các thông tin trên cổng thông tin dành cho Phụ huynh:** Truy cập các tài nguyên, thông báo và thông tin các lớp thông qua các kênh thông tin như KidsOnline, Facebook.
- **Gặp gỡ trực tiếp:** Các thầy cô và Ban Giám hiệu luôn sẵn sàng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của Phụ huynh cũng như cung cấp các thông tin cần thiết nhằm giúp Gia đình và Nhà trường đồng hành tốt hơn vì sự tiến bộ của các con.

Chào đón một tháng học tập và khám phá tuyệt vời!

Trân trọng,

MerryStar Kindergarten

